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Stjórn Dalbæjar
14. fundur Dalbæjar 2022-2026

9. fundur ársins

Miðvikudaginn 27. 9. 2023 var haldinn fjórtándi fundur stjórnar Dalbæjar. 
Boðaðir voru aðalmenn í stjórn og Hulda Þórsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsmanna.  
Kristinn Bogi  ritaði fundargerð. 
Rúna Kristín Sigurðardóttir boðaði forföll og varamaður, Gunnar Kristinn kom í 
hennar stað.
Hulda Þórsdóttir boðaði forföll.

 
Dagskrá fundarins:
   

1. Breytingar í stjórn Dalbæjar
Freyr Antonsson hættir og nýr formaður tekur við, Benedikt Snær  
Magnússon. Hann er boðinn velkominn og tekur við fundarstjórn

2. Rekstaryfirlit – rekstraruppgjör 
Elísa fer yfir 8 mánaða uppgjör ársins.  Tekjur eru hærri en á sama tíma í 
fyrra, einingaverð daggjalda hefur hækkað. Á móti hefur kostnaður aukist 
mikið samfara launahækkunum og verðhækkunum á matvöru og 
rekstarvörum.  Rekstrarniðurstaða er jákvæð um 7,8 mkr fyrstu 8 mánuði 
ársins 2023

3. Verðskrárbreytingar
Rætt um verðskrárbreytingar á Dalbæ.  Verðskrá fyrir fæði hefur ekki 
hækkað í meira en 5 ár og vegna mikilla verðlagshækkana er nauðsynlegt að 
hækka verðskrána.  

 Matarbakkar. Ákveðið að hækka verð á útseldum matarbakka úr 900 
kr í 1.300 kr

 Kaffi í félagsstarfi/handavinnu:  Ákveðið að hækka úr 400 kr í 500 
kr

 Dagdvöl. Samþykkt að taka upp greiðsluþátttökugjald fyrir notendur 
dagdvalar eins og segir til í Reglugerð um dagdvöl aldraðra nr 
1245/2016.  Í ár er gjaldið 1.453 kr á dag.  Innifalið er matur og 
akstur.  Hingað til hafa notendur dagdvalar einungis greitt fyrir 
hádegisverð sem þeir snæða í dagdvöl, það var 900 kr en hefði 
hækkað núna í 1.300 kr líkt og matarbakkarnir.

 Starfsfólk.  Gerð var lítilsháttar verðskrárbreyting á seldu fæði til 
starfsmanna í febrúar 2022.  Verðið er núna:  Morgunmatur 250 kr, 
hádegisverður 450 kr og kvöldverður 250 kr. Ákveðið að skoða betur 
og taka til umræðu aftur síðar.

Elísu falið að upplýsa hlutaðeigandi um þessar breytingar og nýja verðskrá.

4. Merking heimilisins
Elísa fór yfir hugmyndir varðandi merkingu á eða við húsið.  Ákveðið að fá 
verðhugmynd í málun merkis á vegg.



5. Gjafir til starfsmanna
Rætt um gjafir til starfsmanna við starfslok ofl. Skoða þarf og fastsetja 
reglur þar að lútandi.  Tekin ákvörðun um upphæð jólagjafar til starfsmanna. 
Elísu falið að gera uppkast að gjafareglum út frá umræðum á fundinum og 
leggja fram á næsta fundi.

6. Viðhald húsnæðis og fyrirhugaðar framkvæmdir
Elísa fór stuttlega yfir fyrirhugaðar framkvæmdir við baðherbergi á neðri 
hæð.  Vonir standa til að hægt verði að hefja verkið fyrir jól. Einnig rætt um 
að nauðsynlegt sé að huga að endurbótum í matsal, gólfdúkur er ónýtur, laga 
þarf ljós og lýsingu og brýnt að mála.  Elísu falið að fá kostnaðaráætlun 
vegna endurbóta á matsal.

7. Skipulagsbreytingar og mönnun
Elísa fór yfir stöðuna frá síðasta fundi.  Samið hefur verið við starfsmann 
um að flytjast í starf í þvottahúsið.  Farið hefur verið yfir útfærslu á styttingu 
vinnuvikunnar hjá dagvinnufólki. Umræður um nýtt starf umsjónarmanns 
eða deildarstjóra í dagdvöl.  Ákveðið að starfið verði auglýst hið fyrsta.

8. Trúnaðarmál – fært í trúnaðarmálabók

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40

Fundinn sátu undirritaðir:

_________________________ _____________________________
Benedikt Snær Magnússon formaður Gunnar Kristinn Guðmundsson

____________________________ _____________________________
Anna Guðrún Snorradóttir Kristinn Bogi Antonsson

___________________________ _____________________________
Kristjana Arngrímsdóttir             Elísa Rán Ingvarsdóttir


